

ที่ อบ ๘๒๕๐๑/ ๒๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔๑๖๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าว

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง ได้จัดทำ จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง จึงขอส่งจดหมายข่าวมายังท่านเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร มีทองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐๔๕-๒๕๒๙๔๓

นางสาวพัชรี คุณสมบัติ

saraban@nasuang.go.th

<https://www.nasuang.go.th>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

ฉบับที่ ๖ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕



นายสมพร มีทองขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดย ท่านรองนายก นายวรรณสิทธิ์ แก้วคำสอน ท่านประธานสภา นายวิรัตน์ กาละ นางสาววนิดา สารภูมิ นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างร่วมตักบาตรเข้านี้ ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม



3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง นำโดยนายสมพร มีทองขาว และคณะผู้บริหาร นางอาภรณ์ บุญทา รองปลัดอบต.นาสว่างและหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน อบต.นาสว่าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม



วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นำโดยนายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่างและคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงาน อบต.นาสว่าง ,ประธานสภา ,รองประธานสภา ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม(ตำนาน)โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป





องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง

ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมพร มีทองขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี



วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนรถเทียนพรรษาอำเภอดุขอุดม ณ ที่ทำการอำเภอดุขอุดม



วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาสว่าง หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.นาสว่าง ร่วมตักบาตรกับชุมชน ณ วัดนาสว่างเหนือ

